



## ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

### เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร นักเรียน นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เข้ามายังพื้นที่ จังหวัดลำปาง

ตามคำสั่งจังหวัดลำปางที่ ๓๔๔๙/๒๕๖๔ เรื่อง มาตรการตั้งด่านตรวจหรือจุดสกัด และมาตรการ  
คัดกรองการเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดลำปาง ลงวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ และศูนย์บริหารสถานการณ์ การแพร่ระบาดของ  
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ กำหนดยกระดับพื้นที่ควบคุม  
สถานการณ์โควิดเป็น ๓ ระดับ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พื้นที่ควบคุมสูงสุด และพื้นที่ควบคุม โดย  
จังหวัดลำปางถูกกำหนดให้อยู่ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตั้งแต่วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติของบุคลากร นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง สอดคล้อง  
และเป็นไปตามมาตรการดังกล่าวข้างต้น จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ (๑) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เรื่อง การควบคุมการเดินทางของบุคลากร นักเรียน  
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางเข้ามายังพื้นที่ จังหวัดลำปาง ที่ประกาศไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๔  
และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทน โดยเน้นย้ำให้บุคลากร นักเรียนโรงเรียนสาธิตและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  
รวมถึงผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ปฏิบัติตามมาตรการที่จังหวัดลำปางกำหนด ดังนี้

๑. บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด และพื้นที่ควบคุมสูงสุด (บัญชีรายชื่อ  
จังหวัดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนด) เมื่อเดินทาง  
เข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปางให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และให้รายงานตัว  
ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริม  
สุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด-19  
โทรศัพท์ ๐๙๓-๑๔๐๘๐๒๓ โดยไม่ปกปิดข้อมูลใหม่ใดในการเดินทาง เพื่อพิจารณากลับกรองความเสี่ยงต่อการ  
ก่อกำเนิดโรค หรือการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี Rapid Antigen Test และบุคคลดังกล่าวจะต้องกักตัวเอง  
ที่บ้าน/ที่พักอาศัยแบบเข้มงวด (Home Quarantine) หรือปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Home) เป็นเวลา  
อย่างน้อย ๑๔ วัน และหากพบว่ามีอาการไม่ปกติให้ติดต่อบุคลากรทางการแพทย์ทันที รวมถึงต้องปฏิบัติตามมาตรการ  
ทางสาธารณสุขที่ประกาศอย่างเคร่งครัด

กรณีหากมีภารกิจจำเป็นต้องออกจากบ้าน/ที่พักอาศัย ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรค ทุกครั้ง และต้องมีเอกสารยืนยันกับเจ้าพนักงานควบคุมโรคเพื่อประกอบการพิจารณา ดังนี้ การตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR ผลเป็นลบ ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง โดยผลตรวจต้องเป็นเอกสารตัวจริง ที่ออกโดยสถานที่ตรวจ ไม่สามารถใช้ผลตรวจทางอีเมล สำเนาเอกสาร หรือข้อความในโทรศัพท์มือถือ (SMS) ได้ หรือยินยอมให้จังหวัดลำปางตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง หรือมีหลักฐานการฉีดวัคซีนโควิด-19 Sinovac/Sinopharm ครบ ๒ เข็ม โดยหลังได้รับวัคซีนเข็มที่ ๒ มาแล้วเป็นระยะเวลา ๒ สัปดาห์ขึ้นไป หรือ AstraZeneca/Pfizer/Moderna/Johnson and Johnson อย่างน้อย ๑ เข็ม มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ ขึ้นไป

**๒. บุคคลที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุม** (บัญชีรายชื่อจังหวัดตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) กำหนด) เมื่อเดินทางเข้ามายังพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้ลงทะเบียนการเข้าพื้นที่ โดยสแกน QR CODE “ลำปางชนะ” และให้รายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่โดยทันที (กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)) หรือแจ้งผ่านสายด่วนโควิด-19 โทรศัพท์ ๐๙๓-๑๔๐๘๐๒๓ โดยไม่ปกปิดข้อมูลใหม่ไลน์ในการเดินทาง เพื่อพิจารณากลับกรองความเสี่ยงต่อการก่อกำเนิดโรค และบุคคลดังกล่าวจะต้องเฝ้าระวังอาการตนเอง (Self Monitoring) เป็นเวลาอย่างน้อย ๑๔ วัน หากมีอาการผิดปกติให้พบแพทย์ทันที อนึ่ง เนื่องจากบางพื้นที่ อาจมีมาตรการเข้มข้น ดังนั้น ก่อนการเดินทางขอให้ตรวจสอบมาตรการชุมชนในพื้นที่อีกทางหนึ่งด้วย

๓. ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยมีหน้าที่สอดส่องดูแล ติดตาม และเฝ้าระวัง บุคลากร นักเรียน นักศึกษา ผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย และประชาชนทั่วไปที่เข้ามาในพื้นที่หรือในส่วนราชการที่รับผิดชอบ อย่างไม่ลืมหูลืมตา

๔. ให้บุคลากร นักเรียน นักศึกษา และผู้ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย ติดตามประกาศและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดลำปาง รวมถึงประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง เกี่ยวกับการปฏิบัติเมื่อเดินทางเข้าสู่จังหวัดลำปางและพื้นที่ของมหาวิทยาลัยอย่างใกล้ชิด

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(รองศาสตราจารย์กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง